

Số: 17/BC- HDND

Sơn Tây, ngày 28 tháng 7 năm 2022

**BÁO CÁO**

**Thẩm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ thu – chi Ngân sách 6 tháng đầu năm 2021, và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, được sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện thu – chi Ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Qua nghiên cứu báo cáo 229/BC-UBND, ngày 29/6/2022 của UBND huyện về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách đại phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện thống nhất có một số nhận định đánh giá sau:

Tình hình thu, chi ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh tình hình kinh tế huyện nhà phát triển khá, đời sống nhân dân ổn định và từng bước được nâng lên, kết cấu hạ tầng tiếp tục đầu tư, các ngành nghề được củng cố, nông nghiệp phát triển theo hướng toàn diện. Tuy nhiên, quy mô nền kinh tế huyện còn nhỏ; áp lực về kinh tế để giải quyết các nhu cầu an sinh xã hội, các công trình cấp thiết đã và đang đầu tư khá lớn... nhưng nhờ sự phát huy tốt các lợi thế, thuận lợi với những giải pháp điều hành tích cực, đồng bộ của UBND huyện nên kết quả về thực hiện nhiệm vụ tài chính- ngân sách 6 tháng đầu năm đạt kết quả tích cực.

**1/ Về phần thu ngân sách:**

Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện 6 tháng đầu năm 2022: 359.653 triệu đồng, đạt 139,6% so với dự toán tình giao và dự toán HĐND huyện giao và bằng 128,7% so với cùng kỳ năm 2021. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 130.725 triệu đồng, bằng 168,5% so với tình và Nghị quyết HĐND huyện giao và bằng 170,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm thu ngân sách nhà nước trên địa bàn có 5/8 khoản thu đạt và vượt dự toán giao trong năm, nhiều khoản thu vượt so với cùng kỳ năm 2021, Ban Kinh tế - Xã hội thống nhất như đánh giá cao kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2022.

Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt theo dự toán, cụ thể: thu lệ phí, trước bạ 36,6%; thu tiền sử dụng đất 44,0%, thu khác ngân sách: đạt 39,7%.

Ban kinh tế- xã hội đề nghị UBND huyện và ngành tài chính cần có biện pháp, giải pháp sớm khắc phục những nguyên nhân, hạn chế ảnh hưởng đến chi tiêu ngân sách; đồng thời cần có giải pháp tháo gỡ dứt điểm tình hình nợ đọng thuế kéo dài, nợ xấu và khó thu.

- Đề nghị phân tích cụ thể nguồn thu ngân sách trên địa bàn: Trung ương hưởng, tỉnh hưởng, huyện hưởng và xã hưởng và làm rõ phần thu chuyển nguồn năm trước sang năm sau với nguồn vốn 114.144 triệu đồng.

- Đề nghị chuẩn xác lại số liệu tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 359.653 triệu đồng là chưa chính xác. Đồng thời cần thống nhất lại số liệu tổng thu ngân sách nhà nước nêu trong báo cáo và phần phụ lục cần được chính xác và thống nhất.

## 2/ Về phần chi:

Tổng chi ngân sách 6 tháng đầu năm là: 170.317 triệu đồng, đạt 66,1% so với dự toán theo Nghị quyết HĐND huyện giao đầu năm. Trong đó, chi cân đối ngân sách địa phương 167.697 triệu đồng, đạt 66,1%; chi đầu tư phát triển: 32.392 triệu đồng, đạt 245%; chi thường xuyên 135.304 triệu đồng, đạt 57,6%. Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh 2.620 triệu đồng, đạt 70,4%.

Ban thống nhất với đánh giá phần chi NSNN 6 tháng đầu năm được nêu trong báo cáo. Tuy nhiên đề nghị phân tích làm rõ một số nội dung:

- Chi đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm vượt quá cao so với dự toán đầu năm 2022 (*dự toán đầu năm theo nghị quyết HĐND huyện giao cả năm là 13.214 triệu đồng, trong khi tháng đầu năm đã chi là 32.392 triệu đồng, tăng 245,1% dự toán được giao*) phần vượt chi này được bổ sung từ nguồn kinh phí nào? Trong báo cáo đầu tư công số 222/BC-UBND trình ra tại kì họp thì nguồn này chỉ mới giải ngân 3.239/13.214 triệu đồng, đạt 24,9% .

- Đối phần chi thường xuyên có một số nội dung chi trong 6 tháng đầu năm cao, cụ thể: chi quốc phòng 108,5%; chi hoạt động thể dục, thể thao 103,5%; chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể 73,9 % so với dự toán giao trong năm;

Bên cạnh đó, một số nhiệm vụ còn thấp: chi giáo dục đào tạo, dạy nghề 38,5%, chi bảo vệ môi trường 38,2%, chi các hoạt động kinh tế 28,2%.

Đồng thời, Ban Kinh tế - xã hội nhấn mạnh một số nội dung sau: Đối với chi thường xuyên: đảm bảo việc cấp, giải ngân kinh phí các ngành, các xã kịp thời, đáp ứng các nhu cầu trên cơ sở dự toán; tiến hành các biện pháp quản lý chặt chẽ các khoản chi; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý tài chính...

## 3/ Về điều hành ngân sách 6 tháng cuối năm:

Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với nội dung nêu trong báo cáo.  
Ban đề nghị lưu ý thêm:

- Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung các biện pháp đẩy mạnh công tác thu ngân sách, đẩy mạnh các biện pháp để tăng nguồn thu, nhất là các đơn vị có số thu thấp, các sắc thuế còn thấp, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của ngành và của địa phương mình, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.

- Chỉ đạo UBND các xã, ngành liên quan phối, kết hợp tốt trong việc chống thất thu trên các lĩnh vực và chống nợ đọng thuế cũng như công tác triển khai các chính sách thuế trên địa bàn.

- Ban đề nghị Phòng Tài chính- kế hoạch và Chi cục Thuế huyện 6 tháng cuối năm cần rà soát kỹ, tìm nguồn thu mới nhằm đảm bảo cân đối được tổng thể nguồn thu chung theo Nghị quyết HĐND huyện đề ra.

- Về chi ngân sách, cần bám sát dự toán theo Nghị quyết HĐND huyện giao đầu năm, tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát công tác chi, hạn chế thấp nhất việc chi sai chế độ theo quy định; đối với nguồn kinh phí dự phòng hạn chế chi cho mục đích khác, trừ khoản chi đột biến mang tính cấp bách, chi phòng, chống khắc phục thiên tai, bão lụt. Thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm, có hiệu quả; đảm bảo chi thường xuyên theo dự toán, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.

Trên đây là báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết tình hình thực hiện thu – chi Ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Ban Kinh tế - xã hội kính trình HĐND huyện xem xét và quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Bí thư Huyện ủy;
- CT, PCT, UVTT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND;
- UBMTTQVN huyện;
- Các vị Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT.

**TM. BAN KINH TẾ - XÃ HỘI**  
**TRƯỞNG BAN**



**Bùi Thị Anh Dũng**